

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ RIỀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78 /LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 10 tháng 8 năm 2020

V/v truyền thông, giới thiệu Tổng đài điện
thoại quốc gia bảo vệ trẻ em - số 111

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em được Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định là địa chỉ thường trực để tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111) có nhiệm vụ phối hợp, kết nối liên ngành, liên cấp để tư vấn, xác minh, chuyên tuyến thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp cho các trường hợp trẻ em có nguy cơ hoặc bị xâm hại.

Thực hiện Công văn số 216/LĐLĐ, ngày 07/8/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc truyền thông, giới thiệu Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em - số 111.

Nhằm tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, góp phần ngăn chặn các vụ bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện nói chung và đối với con em đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nói riêng, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc trong huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thực hiện các biện pháp quảng bá, cung cấp thông tin và dịch vụ **Tổng đài 111** đến toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động để được kết nối hỗ trợ, can thiệp khi cần thiết và cung cấp thông tin lối giác các hành vi bạo lực xâm hại trẻ em.


Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc bảo vệ quyền trẻ em trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội của đơn vị, địa phương. Đăng tải mẫu tờ rơi gửi kèm Công văn lên các trang mạng xã hội của đơn vị, địa phương quản lý và vận động đoàn viên, người lao động chia sẻ rộng rãi về Tổng đài 111./.

(Gửi kèm Công văn này Mẫu tờ rơi của Cục Trẻ em hoặc có thể tải thiết kế tờ rơi từ Website tongdail11.vn hoặc trang thông tin <http://treem.gov.vn>)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



Trương Văn Cường